
Bæjarlistinn leggur fyrirspurn fyrir Fjölskylduráð 12.10.2019 er varðar veikindalaun starfsmanna. 

Bæjarlistinn óskar eftir að fá samantekt á veikindalaunum í félagsþjónustunni, sundurgreint eftir 

verkefnum.  

Einnig óskar Bæjarlistinn eftir upplýsingum varðandi stöðu samþykktar að auka hlut fagmenntaðra 

starfsmanna í félagsþjónustunni. 

 


